

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559..

..เรื่องอานิสงส์ของการรักษาศีล..

..ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยม ที่มาหาความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับตนกับตัวด้วยกันทุกท่านทุกคน วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ 15 ค่ำ เป็นวันอุโบสถศีล การที่เราพากันตั้งใจมาทำบุญทำทานการกุศล แล้วก็ได้พากันสมาทานศีล5 ศีล8 ให้ครบบริบูรณ์นั้น บัดนี้ เมื่อหากเราได้กล่าวคำถวายทานด้วยความเคารพอ่อนน้อม ในกองบุญกองทานการกุศลของตนเอง ก็เรียกว่า ได้เคารพแล้วในวัตถุไทยทานที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ไม่ได้ขโมยเอาสิ่งของของคนอื่นมาทำบุญทำทาน ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง บางคนก็ ค้าขาย บางคนก็ทำกรงานราชการต่างๆหาเงินหาทองมาทำทานการกุศล เป็นผู้ชนะเลิศความตระหนี่เอาของ มาทำทานการกุศล เรียกว่าว่าแย่งมาจากปากลูกปากหลานก็ดี จากปากของตนเองก็ดี ยังไม่ได้ทาน เรียกว่า สามิทาน ทานที่บริสุทธิ์ ได้กล่าวคำถวายทานด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตัวเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวคำ สมาทานศีล ก็ว่าจะให้เราเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ด้วยก็เลยให้รับศีลก่อน ทั้งศีลตัวปานาคิบาลนั้น ก็เพื่อให้ความเข้าใจว่า ไม่ควรทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดี เป็นผู้ที่มีเมตตาซึ่งกัน และกัน ก็ได้ศีลข้อที่1.. ข้อที่2นั้น ไม่ลักไม่เอาสิ่งของนั้นที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตนโดยเป็นส่วนตัว ก็ เรียกว่าตนเองก็ได้มีศีลข้อ2.. ข้อที่3นั้น กามเมสุมิฉาจาร จึงไม่ได้ผิดศีลธรรมในสามภรรยาของผู้ใด ก็ได้ศีล ข้อที่3 อพรหมจริยาของอุโบสถศีลนั้น พวกเราให้พิจารณาศีล8 เราจะอยู่ในเพศพรหมจรรย์ คือไม่มีคู่เรียงเคียง หมอน เวลารับศีล8แล้วในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง.. ข้อที่4ก็คือ มุสาวาทาเวรมณี การเว้นจากการพูดโกหก หลอกลวงซึ่งกันและกัน พูดไม่จริง เราก็ได้สมาทานไปแล้ว.. ข้อ5 สุราเมรย ของมีนเมาเป็นทางแห่งความ ประมาท เราก็ได้พากันตั้งใจสมาทานไปแล้ว ผู้ที่ถือศีล5นั้นเป็นผู้ที่มีทางไปสู่สุคติ ส่วนผู้ที่ถือศีล8ก็เพิ่มเติม โดยการไม่ทานอาหารหลังเที่ยงเป็นต้นไป และไม่ตัดทรงดอกไม้อายุของหอม นอนที่นอนที่เป็นพูกหนานุ่ม เราได้รับศีลไปแล้ว ศีลมีอานิสงส์อย่างไร.. สีเลนะ สุคะติง ยันติ คนจะไปโลกหรือไปสวรรค์ก็ดี ก็อาศัยการ รักษาศีล.. สีเลนะ โภคะสัมปะทา ผู้ที่จะมีทรัพย์สมบัติ ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จะ ได้มากได้น้อยเท่าไร หลายหมื่นหลายแสนล้านก็ไม่ใช่ไร เพราะได้มาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์.. สีเลนะ นิพพุติง ยันติ คนจะไป ถึงเมืองนิพพานได้ก็ต่อรักษาศีล เหตุฉะนั้น เราก็ได้สมาทานศีล เป็นหนทางที่ว่า เรามีจุดมุ่งหมายว่าเราจะ ทำคุณงามความดีทั้งหลายนี้ น้อมนึกระลึกว่าหนทางของเราที่จะไปสู่สุคติทั้งหลายและเข้าสู่นิพพานนั้น ก็ ต้องรักษาศีล...

...ศีลเป็นพื้นฐานของบุคคลที่จะทำสมาธิให้จิตใจสงบได้ดี เราก็ต้องมองศีลของตนเอง ว่าศีล5 ศีล8 ของเราก็ ได้สมาทาน ไปแล้วนั้น ว่าบริบูรณ์ดีหรือไม่ จิตใจก็แจ่มชื่นเบิกบาน เวลานั่งสมาธิก็ดีทำจิตใจให้สงบได้ง่าย

เพราะมีศีลเป็นเครื่องอุดหนุน เมื่อมีสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น ให้ความรู้ว่าอานิสงค์ของศีลนั้นเป็นอย่างไร อานิสงค์ของการทำบุญทำทานการกุศลทั้งหลายเป็นอย่างไร การปฏิบัติทั้งหลายให้รวบรวมลงมาอยู่ที่สมาธิ คนที่มีปัญญานั้นเองจึงสามารถทำงานการกุศลได้ รักษาศีลได้ เป็นผู้มีสติปัญญา แม้ว่าเราจะรักษาศีลไว้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ตาม ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่รักษาศีลเลยสักข้อ เหตุฉะนั้น...เราจะรักษาได้เท่าใดขอ ตามกำลังความสามารถของตนเองที่รักษาได้ เป็นส่วนตัวของใครของมันไม่สามารถรักษาแทนกันได้ เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รักษาแล้ว เราก็จะอบอุ่นใจว่า เอ.. เรานี้ได้สมาทานตั้งใจรักษาศีลเป็นผู้บริสุทธ์ หากมีอะไรเกิดขึ้นหรือ ล่วงลับดับไปก็ดี ผู้ที่ได้ถือศีลแก่กล้าเปลี่ยนแปดสิบเดี๋ยวก็น่าจะไปสู่สุคติได้...

...เหตุฉะนั้น ก็ขออำนาจอวยพรให้ศรัทธาญาติโยม ที่มีความตั้งใจถวายทานสิ่งของทางด้านวัตถุที่ดี ได้มาสมาทานศีล รักษาศีล ก็เป็นคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้ เรียกว่าเราได้ที่ฟังแล้ว เมื่อเราได้ที่ฟังแล้วก็มี ความสุขใจ ฉะนั้น เมื่อเรามีความสุขแล้ว ก็ตั้งใจแผ่เมตตาให้พ่อแม่แม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปการะคุณแก่เรา เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต ก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้ท่าน เมื่อจิตวิญญูณทั้งหลายเขาได้รับทราบ เอ..พวกนี้ มาทำบุญทำทานการกุศล ได้สมาทานศีลมีศีลที่บริสุทธ์ดีนี่... วัตถุที่ท่านก็บริสุทธ์ตนเองก็มีศีลด้วย เขาก็ มารอคอยเพื่อที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเรา พวกเราก็แผ่เมตตาให้เวลารับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ เมื่อจิตวิญญูณได้รับทราบและอนุโมทนาส่วนบุญแล้ว เมื่อเขามีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ เมื่อมีสุขก็จะสุข ยิ่งๆขึ้นไป ก็จะได้จากพวกเรานี้เองเป็นผู้มีเมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ สัตว์ทั้งหลายจึงพ้นจากความทุกข์ไปได้ เหตุฉะนั้นแต่ต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจตั้งใจเวลารับพร...